



## ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ฉ.3 นส.(บง.) 1481 /2559

### เรื่อง รับสมัครตัวแทนตัดกลับและต่อกลับมิเตอร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ โนนสูง มีความประสงค์จะจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการกระจายไฟฟ้าโดยวิธีตัดกลับและต่อกลับ หรือปลดสาย และต่อสายเทอร์มินอลมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และ ชนิด 3 เฟส โดยมีคุณสมบัติและหลักประกันดังนี้

#### คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

##### (1) กรณีเป็นนิติบุคคล

ก. ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า โดยแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้เป็นเวลาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือน นับถึงวันยื่นเสนอราคา ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ข. ต้องมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (ชำระเต็มมูลค่าหุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาประมาณการ-ต่อปี

ค. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคล หรือนุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ และหรือไม่ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ง. ต้องมีหัวหน้างาน (FOREMAN) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) คน โดยแจ้งชื่อพร้อมหลักฐาน

จ. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศให้มีการเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความคิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 (ตามบทนิยาม)

##### (2) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ก. สัญชาติไทย

ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม)

ค. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

ง. เป็นบุคคลที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความประพฤติดีสมควรได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจให้เป็นผู้รับจ้างหรือเคยรับจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา รายใดมีความสนใจที่จะขอเป็นตัวแทนเพื่อดำเนินการตัดกลับและต่อกลับมิเตอร์ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นความประสงค์ขอเป็นตัวแทนฯ ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ โนนสูง ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดพื้นที่ในการดำเนินการมาพร้อมประกาศฉบับนี้ด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

(นายศุภชัย โกธานนท์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ โนนสูง